
 

| ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุง่สูค่ณุภำพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 5/2562 

วันที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. นายทินกร น าบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรวีิชัยล าพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ ค าพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน ์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ดร.พิสิฏฐ ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. พล.ต.ท.วุฒ ิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๔. รศ.ว่าที ่ร.ต.สกล   แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๗. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ ์ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. รศ.ดร.วรรณวด ี ม้าล าพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชมุฉบับน้ีแล้ว 
ในการประชมุ ครั้งท่ี 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

๕ 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๓. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๗. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๘. ผศ.สุขานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
๒๐. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๒๑. นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
๒๒. อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ 
๒๓. อ.ดร.ศศิธร อินตุ่น อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร์ 
๒๔. อ.ปริญญา  ส าราญบ ารุง อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

คณะครุศาสตร์ 
๒๕. อ.ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์ จอมค า อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

คณะครุศาสตร์ 
๒๖. ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร์ 
๒๗. อ.อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร์ 
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๒๘. อ.อนุรักษ์ แท่นทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครศุาสตร์ 

๒๙. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๐. อ.กัลยา พรหมวัชรานนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๑. อ.ดร.รชฏ นุเสน อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๒. อ.เมษา มหาวรรณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๓. อ.ดร.ประนอม ล างาม อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๔. อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๕. อ.สมศักดิ์ พรมจักร อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๖. อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๗. ผศ.บูรณพันธุ์ ใจหล้า อาจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๘. อ.เมธินี อ่องแสงคุณ อาจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๙. อ.ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๔๐. อ.ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๔๑. ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี อาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๒. อ.จักรกริช ถ  าแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๓. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๔. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๕. อ.ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๖. อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั งประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๔๗. อ.ดร.พัชรนันท์ จันทร์พลอย อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๘. อ.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๙. ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕๐. อ.จุฬาวลี มณีเลิศ อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕๑. อ.อธิวัฒน์ วังใหม ่ อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕๒. อ.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕๓. นางสาวนิตยา พุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 

๕๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นำยบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย  
ท ำหน้ำที่แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

 - ไม่มี - 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  

 1.2.1 พิธีรดน้้าด้าหัวนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง พร้อมด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย มอบพวงมาลัยดอกมะลิและเครื่องสักการะเพ่ือรดน  าด าหัวนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน พร้อมทั งขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาส
เทศกาลสงกรานต์ และวันขึ นปีใหม่ของไทย 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
  - ไม่มี – 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 รองศาตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง น าเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือประกอบการชี แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั น จึงขอน าเสนอข้อมูล
เบื องต้นเกี่ยวกับขั นตอนและกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร  
ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี  
 
ล้าดับ

ที ่
การด้าเนินการ/กิจกรรม ช่วงเวลา ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 

1 พระราโชบาย การผลิตครูคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศ 

มิถุนายน
2560 

องคมนตรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2 การประชุมเพ่ือวางรูปแบบการผลิตครูคุณภาพสูง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ จังหวัดน่าน 

สิงหาคม 
2560 

ทปอ.  
และสภาคณบดี 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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ล้าดับ
ที ่

การด้าเนินการ/กิจกรรม ช่วงเวลา ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 

3 การเผยแพร่ความคิดการวางรูปแบบผลิตครูคุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

พฤศจิกายน 
2560 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
กรรมการยุทธศาสตร์- 
การผลิตครูของมหาวิทยาลัย 

4 การรับนโยบายการผลิตครูคุณภาพสูงด้วยการเข้า
พบองคมนตรีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูง
กับท่านองคมนตรีหลายท่าน 

มิถุนายน 
2561 

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
ทั่วประเทศ  
องคมนตรี 

5 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายที่ปรึกษา
รัฐมนตรีมาร่วมพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพสูง 5 ปี 
ครูพรีเมี่ยมที่เน้นสมรรถนะร่วมกับสภาคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวแทนคณาจารย์  
(เป็นโครงการน าร่องมหาวิทยาลัยละ 1 หลักสูตร 
เน้นวิชาชีพครู) 

กรกฎาคม 
2561 ถึง 
สิงหาคม 
2561 

ตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัย 
เน้นสมรรถนะวิชาชีพครู 

6 ที่ปรึกษารัฐมนตรี และคณะท างาน ก าหนดการ
พัฒนาครูเป็นเลิศในทุกสาขา และส่งตัวแทน 
จากทุกมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการหลักสูตรครู 5 ปี 
ในทุกหลักสูตรและทุกกลุ่มวิชา 

สิงหาคม 
2561 ถึง 
กันยายน 
2561 

ตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัย 
ในทุกกลุ่มสาขา 

7 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ 
ทุกมหาวิทยาลัยที่มีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
ตัดสินใจเลือกผลิตครู 4 ปี หรือ 5 ปี 

ตุลาคม 
2561 

คณบดี 
อธิการบดี 
กรรมการยุทธศาสตร์การผลิตครู 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผลิตครู 4 ปี  
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เน้นเกี่ยวกับ 
ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในส่วนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศที่ปรึกษารัฐมนตรีประสานและ
ก ากับการด าเนินการ ให้จัดท าในกรอบแนวทาง
เดียวกันทั ง 38 แห่ง โดยพิจารณาปรับลด 
จากหลักสูตร 5 ปี โดยหลักการ ดังนี   

1. ทุกมหาวิทยาลัยส่งตัวแทนคณาจารย์ 
ไปร่วมจัดท าหลักสูตรทุกสาขาวิชาที่เปิด  
โดยเฉลี่ย ช่วยกันทั งงบประมาณและคน 

2. เน้นสมรรถนะทั งวิชาชีพครู วิชาเอก  
วิชาเลือก และวิชาศึกษาทั่วไป 

3. เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบ SIL 
4. ท าหลักสูตรการศึกษาทั่วไปเน้นเฉพาะสายครู 

พฤศจิกายน 
2561 ถึง
ธันวาคม 
2561 

ตัวแทนทุกมหาวิทยาลัย 
ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
คณบดีทั ง 38 แห่ง 
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ล้าดับ
ที ่

การด้าเนินการ/กิจกรรม ช่วงเวลา ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 

9 จัดกระบวนการวิพากษ์ ทั ง 27 หลักสูตร  
เป็นภาพรวมที่ราชภัฏสวนสุนนัทา  
เปิดหลักสูตรกลาง เสนอต่อ สกอ. 

ธันวาคม 
2561 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษารัฐมนตรี 
ผู้ช่วยรัฐมนตร ี
คณาจารย์ 
คณบดี 
รองอธิการบดีวิชาการ 

10 จัดส่งรูปแบบทุกหลักสูตรให้กับทุกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบและพัฒนาปรับปรุง 

15 มกราคม 
2562 

ผู้ประสานงาน  
คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

11 การท า MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กับผู้ช่วยรัฐมนตรี 

กุมภาพันธ์ 
2562 

อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตร ี

12 ปรับเปลี่ยน มคอ. 1 การผลิตครู 4 ปี กุมภาพันธ์  
ถึงมีนาคม 
2562 

ตัวแทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ที่ปรึกษารัฐมนตรี 

13 การด าเนินการของคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1. ทุกหลักสูตรที่ได้รับจากส่วนกลาง  
ประธานหลักสูตรพิจารณาปรับปรุง 
เพ่ิมเติมเบื องต้น ในส่วนที่กระท าได้ 

2. อธิการบดีให้นโยบายการด าเนินการ 
เมื่อ มคอ.1 ได้ผ่านการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้ถูกต้อง 
ตามข้อกฎหมาย 

3. น าหลักสูตรวิชาชีพครูและการศึกษาทั่วไปเข้า
ที่ประชุมสภาวิชาการ 

4. ทุกหลักสูตรจัดท ารูปเล่มแล้วเสร็จ 
 
 

5. คณะครุศาสตร์น า 19 หลักสูตร เข้าพิจารณา
ในการประชุมกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

6. รองอธิการบดีวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
น า 19 หลักสูตร เข้าประชุมกรรมการ 
สภาวิชาการ 

 
7. น า 19 หลักสูตร ผลิตครู 4 ปี  

เข้าท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

15 - 21
กุมภาพันธ์ 

2562 
7 มีนาคม 
2562 

 
 

8 มีนาคม 
2562 

10 – 17 
มีนาคม 
2562 

21 มีนาคม 
2562 

28 – 29 
มีนาคม 
2562 

 
เมษายน 
2562 

 
 
ประธานและคณาจารย์ทุกหลักสูตร 
คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  
ผู้อ านวยการส านักทะเบียน 
และประมวลผล 
 
 
รองอธิการวิชาการ 
 
ประธานหลักสูตร 
 
 
คณะครุศาสตร์ 
 
รองอธิการบดีวิชาการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียน 
และประมวลผล 
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ล้าดับ
ที ่

การด้าเนินการ/กิจกรรม ช่วงเวลา ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 

14 สิ่งที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณา
หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ครั งนี เป็นกรณีพิเศษ ดังนี  

1. หลักสูตรมีลักษณะที่เหมือนกันทั่วประเทศ 
ท าให้การปรับแก้จ านวนหน่วยกิต  
การก าหนดสมรรถนะรายวิชาต่าง ๆ  
ในรายวิชาชีพครู การศึกษาทั่วไป  
ได้ค่อนข้างยาก 

2. มีความจ าเป็นเร่งรัดการอนุมัติให้ทันกับ 
การเปิดรับนักศึกษาครู 4 ปี ทั่วประเทศ 

3. ทุกหลักสูตรปรับตามแนวทาง มคอ.1 
4. วิชาชีพครูและวิชาการศึกษาทั่วไป 

ผ่านสภาวิชาการแล้วคณะปรับบางส่วน
เล็กน้อยให้สภาวิชาการพิจารณา 

5. มหาวิทยาลัยเลือกการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 4 ปี เต็มปีการศึกษาในชั นปีที่ 4 
โดยมีการฝึกระหว่างเรียน 2 ครั ง 

  

 
 จากนั นรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ในฐานะคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี  
  1) สิ่งส าคัญของการสร้างครูคุณภาพ คือ การมุ่งเน้นวิชาชีพครูเป็นหลัก และในส่วนของ
รายวิชาชีพครูและหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
  2) การปรับเปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตร์ในครั งนี  มีการปรับจากการสร้างองค์ความรู้เป็นการ
สร้างสมรรถนะตามกระแสและแนวโน้มการศึกษาโลก โดยปรับการเรียนการสอนจาก 5 ปี ลดเหลือ 4 ปี  
ซึ่งบางประเทศอาจจะมีการลดการผลิตครูเหลือเพียง 3 ปี เช่น ประเทศฟินแลนด์ 
  3) การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตครั งนี  เกิดขึ นจากแนวพระราโชบาย ท าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรกลางขึ นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือยกระดับ
ครูให้มีคุณภาพที่สูงขึ น ดังนั น การปรับปรุงหลักสูตรครั งนี อาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างในภาพรวม 
ที่ก าหนดจากส่วนกลางได้ สิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ อาจเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ   
  4) การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนั นอาจแตกต่างกันตามความ
เหมาะสม เนื่องจากยังมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถสรุปได้เกี่ยวกับกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของการเปิดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ที่ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับยังไม่ยกเลิกกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของการเปิดหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องใช้กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
5 ปี ไปพลางก่อน ดังนั น ได้พิจารณาและค านึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ จึงเห็นว่าจะให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฝึกประสบการณ์ในระดับชั นปีที่ 4 ตลอดทั งปีการศึกษา รวมถึงการฝึกประสบการณ์
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ระหว่างภาคการศึกษาเข้าไปด้วย และหากในอนาคตมีความชัดเจนขึ นและมีการบังคับใช้ มหาวิทยาลัย 
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็สามารถกระท าได้  
  6) มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏทั่วประเทศมาโดยตลอด และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั ง 19 หลักสูตรนี ได้ผ่านการพิจารณา  
จากคณะกรรมการต่าง ๆ มาโดยล าดับ ได้แก่ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ และ
สภาวิชาการ ซึ่งจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในศาสตร์นั น ๆ ร่วมพิจารณา
อย่างเข้มงวด โดยสภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกหลักสูตร ดังนี  
   (1) การเขียนความเรียงในหัวข้อสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร และหัวข้อปรัชญานั น ต้องปรับการเขียนใหม่ให้มีรายละเอียดที่ครอบคลุม
และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ น มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร 
   (2) การเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ตรงกับการผลิตบัณฑิตสายครูของแต่ละสาขาวิชา 
ที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน 
   (3) การใช้ภาษาอังกฤษต้องถูกต้องตามหลักภาษาและหากเป็นชื่อรายวิชาหรือค าอธิบาย
รายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับชื่อรายวิชาหรือค าอธิบายรายวิชาที่เป็น
ภาษาไทย  
   (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทุกประการ 
   ทั งนี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่าง ๆ ได้น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ  
ไปปรับปรุงแก้ไขมาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
   
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต ดังนี  1) เมื่อพิจารณาเอกสารแล้วพบว่าหลายหลักสูตรยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างมาก ดังนั น เพ่ือลดระยะเวลาในการพิจารณา
เรื่องหลักสูตรที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หากเป็นไปได้ควรมีการแต่งตั งคณะอนุกรรมการขึ นมาชุ ดหนึ่ง 
ส าหรับการพิจารณาเรื่องหลักสูตรโดยเฉพาะเพ่ือช่วยสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยกลั่นกรองความถูกต้อง
และความเรียบร้อยก่อนที่จะน าเสนอสภาวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  และยังสามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ น 2) สิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มักจะท้วงติงอยู่เสมอ 
คือ เรื่องผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญอย่างมาก 
เมื่อพิจารณาจากเอกสารแล้วพบว่าหลายหลักสูตรยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะเรื่อง
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  3) ควรพิจารณาทบทวนการระบายแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
อย่างรอบคอบอีกครั งหนึ่ง เนื่องจากพบว่าบางสาขาวิชาไม่มีการระบายทักษะทางปัญญาซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง  
4) ควรชี แจงให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมบริบทของตนเองให้มากยิ่งขึ น โดยเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาในวิชาเลือกเสรี
อาจท าเป็น Selected Topics เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ นและเพ่ือลดการเสียโอกาสของนักศึกษา 
เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและรวดเร็ว  
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อสังเกต ดังนี  1) บางสาขาวิชายังน าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับที่ยังไม่ได้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาระบุไว้ในหลักสูตร ควรแก้ไขโดยน าเอาฉบับที่ผ่าน
การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 2) ควร
ตรวจสอบการอ้างอิงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องปี พ.ศ. 3) ควรพิจารณา
ตรวจสอบกรณีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญว่าจะใช้ของปีใด ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2560 เพ่ือความ
ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 4) ค าอธิบายรายวิชาควรระบุให้เห็นในส่วนของเนื อหาหรือเรื่องที่ต้องการสอน
ให้ชัดเจน ไม่ควรขึ นต้นด้วยค าว่า “ศึกษา” ให้ตัดออกเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร 5) ควรตรวจสอบ
รายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะวิชา GEN 1301 
ควำมเป็นรำชภัฏเชียงใหม่ อีกครั งหนึ่ง เนื่องจากบางสาขาวิชาระบุไว้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 6) ควรพิจารณา
ตรวจสอบงานพิมพ์เอกสาร การสะกดค าต่าง ๆ และการใช้ตัวเลขไทยกับเลขอารบิกให้ถูกต้อง 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็น ดังนี  1) โดยส่วนตัวหากในสาขาวิชาใดที่ตนไม่เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นหลัก 
เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ด้านนั น ๆ อย่างมาก ดังนั น ตนเชื่อในกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรว่าได้ผ่าน
ขั นตอนของการพิจารณากลั่นกรองมาแล้วอย่างดี สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยได้ในระดับหนึ่ง 2) จากประสบการณ์ในอดีตตนได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าโครงการคุรุทายาท 
ซึ่งเป็นโครงการผลิตครูที่มีคุณภาพอย่างมาก บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปมีงานท าที่ดีทุกคน ดังนั น ตนจึงเชื่อมั่น
ว่าหากน าแนวทางของโครงการคุรุทายาทมาปรับใช้กับหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี น่าจะมีคุณภาพที่ ไม่ 
แตกต่างกัน โดยเฉพาะการปลูกฝังและการสร้างจิตส านึกของการเป็นครูให้กับนักศึกษา และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 3) ควรพิจารณาถึงกระบวนการในการน าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

4. อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต ดังนี  
1) รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรน าไปใช้เป็นกรอบเดียวกันทั งหมดทุกหลักสูตร 
เพราะเมื่อพิจารณาจากเอกสารแล้ว พบว่า มีลักษณะคล้ายกับต่างคนต่างท าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2) หมวดวิชาศึกษาทั่ วไปฉบับใหม่รายวิชา “ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่” สภามหาวิทยาลัยได้มี 
การอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้เป็น “ความเป็นราชภัฏ” ดังนั น ควรพิจารณาตรวจสอบ 
ให้ถูกต้อง 3) ควรพิจารณาการระบายแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) อย่างรอบคอบอีกครั งหนึ่ง โดยเฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นภาพรวม
ควรจะเหมือนกันทุกรายวิชา 

5. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กล่าวว่า  
เมื่อพิจารณาจากเอกสารแล้วยังพบว่าบางสาขาวิชายังไม่แก้ไขเนื อหาและรายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมเติมเนื อหารายละเอียดการรายวิชาการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้ครอบคลุม  
ถึงกฎหมายเบื องต้นที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (3) สถาบันพระปกเกล้า และ (4) กระทรวงยุติธรรม รวมถึง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติถึงการปฏิรูปประเทศไทย โดยเฉพาะ 
การปฏิรูปการเรียนการสอนทางด้านนิติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นนโยบายส าคัญของประเทศ จึงไม่ควรละเลย 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณารายละเอียด Course Syllabus อีกครั งหนึ่ง เพ่ือให้มีเนื อหาสาระ 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ น โดยเฉพาะเนื อหาสาระด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม 
ต้องระบุไว้ให้ชัดเจน 

7. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลยั 
ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีแผนการรับนักศึกษาที่ชัดเจน 
และควรมีตัวชี วัดที่ชัดเจนว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถท างานที่ใดได้บ้าง  

8. อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า 
ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานของทุกสาขาวิชา ยังคงมีการระบุตัวบ่งชี ในปีที่ 5 ไว้ในเอกสาร แต่เนื่องจากหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่เสนอมานั น เป็นการผลิตครู 4 ปี ดังนั น จะต้องตัดช่องตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานปีที่ 5  
ออกหรือไม ่

9. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ขอแก้ไขรหัสรายวิชา PG 1101 เป็นรหัสรำยวิชำ PG 1201 

10. พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี  1) โดยหลักการของการปรับปรุงหลักสูตรนั นเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั น สถานการณ์ของ 
แต่ละหลักสูตรจะต้องอ้างอิงให้ตรงกับสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมาตรฐานอาชีพ
ในปัจจุบันมากที่สุด 2) ควรกล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นในการปรับปรุงหลักสูตรครั งนี ว่ามีผลกระทบ
อะไรบ้าง 3) ควรระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อ
หลักสูตรว่ามีอะไรบ้าง สอดคล้องและเกี่ยวข้องกันอย่างไร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะและสาขาวิชาอ่ืน 
ดังนั น การเขียนบรรยายความในหลักสูตรส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั งต่อไปควรเขียนเนื อหา 
ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ 4) ควรปรับการเขียนบรรยายความในหมวดที่ 2 ใหม่ โดยเฉพาะเรื่องปรัชญา 
ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ ต้องสอดคล้องซึ่งกันและกัน  

11. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดท าหลักสูตรครั ง
ต่อไป ควรเชิญพลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการชี แจง
การจัดท ากรอบแนวความคิดดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

12. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี   
   1)  ให้แก้ไขข้อความในหัวข้อรูปแบบของหลักสูตร ข้อ 5.4 แก้ไขข้อความโดยให้ใช้
ข้อความต่อไปนี แทน “รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับดี” 
และข้อ 5.5 แก้ไขข้อความโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี แทน “-ไม่มี-”  
   2)  ควรพิจารณาตรวจสอบการอ้างอิงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้แก้ไขข้อความที่มีการ 
ใช้อ้างอิง 3 ค า ได้แก่  
    (1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
    (2) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
    (3) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
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    ดังนั น หากต้องการอ้างอิงค าใดให้ระบุปี พ.ศ. ตามท่ีระบุไว้ข้างต้น และไมค่วรอ้างอิง
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ควรอ้างอิงถึงยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ น 
   3) ควรพิจารณาตรวจสอบข้อความในหัวข้อสถานภาพหลักสูตรและการพัฒนาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตร บรรทัดสุดท้าย ควรระบุข้อความ ดังนี  “เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562”  

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ ได้ข้อมูล
เพ่ิมเติม ดังนี  1) กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรนี ถึงแม้จะรับมาจากส่วนกลาง แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการผ่านกระบวนการของการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมาเรียบร้อยแล้ว 
โดยทุกหลักสูตรจะมีการวิพากษ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการและสายวิชาชีพ รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต
ของแต่ละสาขาวิชานั น ๆ ซึ่งจะปรากฏรายชื่ออยู่ท้ายเล่มในส่วนของภาคผนวก 2) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังเท่านั น แต่หาก
เป็นในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 ชิ น และ 1 ใน 3 ต้องเป็นผลงานวิจัย  
 
 จากนั น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 19 หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี  
 

๔.๒.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ  
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.1 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาตรวจสอบการพิมพ์ข้อความให้รอบคอบมาก
ยิ่งขึ น เนื่องจากมีข้อความซ  าบางประโยค รวมถึงควรตรวจสอบการสะกดค าให้ถูกต้อง  

2. พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี  1) การเขียนบรรยายความในสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตรนั น โดยเฉพาะสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรมีการกล่าวถึงความสอดคล้อง
และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเบื องต้นเสียก่อน แล้วค่อยกล่าวถึงความหมายของเด็กปฐมวัย  
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2) ปรัชญาของหลักสูตร ควรน าความของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 มาอ้างอิงในเบื องต้น  
3) วัตถุประสงค์ในเอกสารไม่มีการกล่าวถึงปฐมวัย ดังนั น ควรปรับใหม่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ  
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.2 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง สอบถามว่า ในเอกสารระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนสองแห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ดังนั น ต้องการทราบว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่
หากใช้หลักสูตรเดียวกันทั งสองแห่ง  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า ด้วยหลักสูตรนี ได้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออกเป็น 2 ชุด ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั น จึงสามารถใช้หลักสูตรเดียวกันได้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
  



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๔.๒.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.3 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นายทินกร น าบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับลดหน่วยกิตของบางรายวิชา ยกตัวอย่าง วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ส าหรับครูพลศึกษา วิชาการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา วิชาวิทยาศาสตร์ 
การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา ควรปรับลดจาก 3 หน่วยกิต ลดลงเหลือ 2 หน่วยกิต เป็นต้น แล้วน าไปเพ่ิม
รายวิชาเลือก เช่น การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา 
มากยิ่งขึ น และอาจเพิ่มรายวิชาลูกเสือเพ่ือเป็นพื นฐานในการสร้างวินัยให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและไม่
ควรละเลย อีกทั ง รายวิชาเลือกบางวิชาควรเป็นวิชาเอกบังคับซึ่งจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุ บัน
มากกว่า เช่น มวยไทย เนื่องจากมวยไทยคาดหวังจะได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก   

2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ในฐานะคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า การปรับลดหน่วยกิตอาจจะไม่สามารถกระท าได้เนื่องจาก
เป็นโครงสร้างมาจากส่วนกลาง แต่สิ่งที่สามารถกระท าได้คือการเพ่ิมรายวิชาเลือก ดังนั น จะรับไปพิจารณา
ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาเพ่ือปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

3. พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี  1) ควรปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรเขียนโดยมุ่งเน้นที่นโยบายหลัก 
ของรัฐบาล ที่ได้ให้ความส าคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และประเทศ ทั งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพท่ีดี ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาให้เป็นค่านิยม เกิดความสมานฉันท์
ของคนในชาติ สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจ รายได้ อาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและพัฒนา
ท้องถิ่น 2) ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์เป็นข้อ 1.3.5 โดยให้มีความหมายเป็นไปในแนวทาง ดังนี  “เป็นวิชา 
ที่สนับสนุนให้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสถานออกก าลังกาย สถาน  
ฝึกทักษะด้านการกีฬา รวมทั งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เป็นต้น  
 
 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ต่อไป 

 
๔.๒.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ 
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการ  
สภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.4 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ 
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการ  
สภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  
 บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๔.๒.5 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหม่โดยกล่าวให้เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์  
ว่าเป็นความรู้พื นฐานที่สามารถเชื่อมโยงไปได้กับทุกอย่าง โดยเฉพาะพื นฐานทางระบบดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ 
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.6 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหม่ โดยกล่าวให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์
ในสถานการณ์ปัจจุบัน วิวัฒนาการต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั ง ควรเพ่ิมขอบเขตของการสัมมนาให้มากขึ น เพ่ือให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๔.๒.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.7 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม 
ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.8 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๔.๒.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.9 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 

๔.๒.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.10 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรแก้ไขข้อความ หน้า 3 ข้อ 8.1 จากเดิม “ครู อาจารย์  
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ” เป็น ครู อาจารย์  
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า” และควรปรับข้อความ  



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

ข้อ 8.6 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ น เนื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่น่าจะใช่อาชีพที่สามารถ  
เป็นผู้ประกอบการได้หลังส าเร็จการศึกษา แต่น่าจะเป็นชื่อต าแหน่ง  
 
 มติสภามหาวทิยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชมุ
ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 
๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.11 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับค าในหัวข้อสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพใหม่ 
เนื่องจากพบว่ามีการใช้ค าซ  าในประโยคเดียวกัน รวมถึงมีการสะกดค าผิด  

2. พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา ของรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เกิดความ
เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
รายละเ อียดตามที่มหาวิทยาลัยน า เสนอ  โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๔.๒.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ 
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.12 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 
๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.13 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาตรวจสอบและปรับแก้เนื อหาในหัวข้อความส าคัญ
อีกครั งหนึ่ง โดยเฉพาะการเว้นวรรคตอน เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น  
 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
รายละเ อียดตามที่มหาวิทยาลัยน า เสนอ  โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.14 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.14 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี )  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.15 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ 
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.15 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรเพ่ิมเติมเนื อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรา เพ่ือให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบ
ร่วมสมัยและยังคงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต วิถีล้านนา วิถีไทย เป็นศิลปะในยุคดิจิทัล เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มเติม
ในส่วนของภาคปฏิบัตินั นให้มากยิ่งขึ น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
รายละเ อียดตามที่มหาวิทยาลัยน า เสนอ  โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ 
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.16 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรแก้ไขข้อความ หน้า 103 รายวิชา MUSE 2204  
จำกเดิม “เกมส์ดนตรีในชั้นเรียน” เป็น “เกมส์ดนตรีในชั้นเรียน” 

2. พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรเพิ่มเติมในส่วนของภาคปฏิบัติให้มากยิ่งขึ น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี )  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๔.๒.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 
๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.17 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ในหัวข้อปรัชญา จากเดิม “...นาฏศิลป์และสารถพัฒนา
เป็นอาชีพได”้ เป็น “...นาฏศิลป์และสารถสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
รายละเ อียดตามที่มหาวิทยาลัยน า เสนอ  โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.18 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ 
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.18 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป  

 
๔.๒.19 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้
ผู้พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั น  

บัดนี  ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.19 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  1) ควรแก้ไขข้อความ ในหัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ 8.1 จากเดิม “ครูสอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “ครูสอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” และข้อ 
8.2 จากเดิม “บุคลากรหรือนักวิชาการทางด้านการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน” เป็น “บุคลากร
หรือนักวิชาการทางด้านการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน” 2) ควรพิจารณาตรวจสอบค าย่อต่าง ๆ  
ให้ถูกต้อง เช่น คบ. ควรแก้ไขเป็น ค.บ. 3) ควรตรวจสอบการสะกดค าให้ถูกต้องรวมถึงการใช้เลขไทยและเลข
อารบิก 4) หน้า 6 ย่อหน้าที่ 2 ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “หลักสูตรศาสตรบัณฑิต (คบ.)” เป็น  
“หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (คบ.ค.บ.)” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยัง ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 

  



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๔.๒.๒๐ การเปิดรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
ปีการศึกษา 2562 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2562  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการเปิดรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2562 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอ 

 
 ๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 

  
 - ไม่มี – 
 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
 - ไม่มี – 
 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 
 - ไม่มี – 
 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
- ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.1 (ร่าง) ทะเบียนต้าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท า (ร่าง) ทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ น  
ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่จัดตั งขึ นถูกต้องตามกฎหมายมีอยู่ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและรับรอง (ร่าง) ทะเบียนต าแหน่งประเภท



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนน าเสนอไปยังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและรับรอง (ร่าง) ทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จ านวน 38 ต าแหน่ง รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ 
 
 ๖.๒ การขอลาออกจากต้าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า มีปัญหาด้านสุขภาพอาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและการท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขาดความต่อเนื่อง 
ด้วยเหตดุังกล่าวจึงขอลาออกจากต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตั งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบการลาออกจากต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ของนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 
 ๖.3 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร น าเสนอที่ประชุมว่า 
เ พ่ือให้การด าเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

จากนั น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เสนอชื่อ นายทินกร น าบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ ให้นายทินกร น าบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย ตั งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
  



 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 ๖.4 ความคืบหน้ากรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต าแหน่ง สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
จากนั น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั งนายก- 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั ง 2 เรื่อง อยู่ระหว่างกระบวนการ
ขั นตอนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 
 ๖.5 ก้าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั งต่อไป คือ ครั งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖2  
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั งต่อไป คื อ ครั งที่  6/2562 วันที่   
13 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


